



แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการภายนอกแก่ฝ่ายสำนักพิมพ์

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการภายนอกแก่ฝ่ายสำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้ให้บริการภายนอกและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้

สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ

ข้าพเจ้า มีสถานะเป็น (ลูกจ้าง / ตัวแทน / ผู้ได้รับมอบหมาย)
จาก (เช่น บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างพิมพ์งาน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ฝ่ายสำนักพิมพ์ของสมาคม ให้เป็นผู้ติดต่อประสานงาน หรือผู้แจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการหรือรับจ้างทำงาน ได้อ่านและทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการภายนอกแก่ฝ่ายสำนักพิมพ์” ที่สมาคมได้แจ้งต่อข้าพเจ้าแล้ว จึงขอแสดงเจตนายินยอมดังต่อไปนี้

1. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงาน การเข้าทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับสมาคม รวมทั้งความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในรูปของบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นที่ปรากฏในบัตร เช่น ศาสนา หมูโลहितของข้าพเจ้า เพื่อการเข้าทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถให้ท่านเป็นผู้ติดต่อหรือประสานงานหรือดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ให้บริการกับสมาคมได้

2. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการรับบริการของฝ่ายสำนักพิมพ์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารดังกล่าวได้

ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ ของฝ่ายสำนักพิมพ์และฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นของสมาคมแก่ท่านได้

หมายเหตุ : หากผู้ให้บริการดำเนินการติดต่อหรือทำนิติกรรมกับสมาคมโดยตรง โดยไม่มีลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ประสานงาน ไม่ต้องตอบส่วนนี้และข้ามไปตอบส่วนถัดไป

สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

เอกสารการแจ้งขอความยินยอมนี้ เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแนบท้าย “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการภายนอกแก่ฝ่ายสำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและทราบนโยบายดังกล่าวในรายละเอียดแล้ว จึงแสดงความยินยอมดังต่อไปนี้

1. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นที่ปรากฏในบัตร เช่น ศาสนา หมูโลहितของข้าพเจ้า เพื่อการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาคมและข้าพเจ้าในฐานะนักเขียน นักแปล ผู้วาดภาพประกอบ หรือผู้ให้บริการภายนอก

ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านในฐานะนักเขียน นักแปล หรือผู้ให้บริการแก่ฝ่ายสำนักพิมพ์ได้

2. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของฝ่ายสำนักพิมพ์หรือฝ่ายอื่นหรือหน่วยงานอื่นของสมาคม

ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของสมาคมให้แก่ท่านได้

3. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์หรือแนะนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ งานวรรณกรรมอื่นใดของสำนักพิมพ์ที่ข้าพเจ้าทำหน้าที่เกี่ยวข้องในฐานะนักเขียน นักแปล โดยนำข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งประวัติการทำงาน การศึกษา ประสบการณ์ของข้าพเจ้า ไปใช้ประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ผ่านทางเอกสารหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถประชาสัมพันธ์หรือแนะนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ งานวรรณกรรมอื่นใดของสำนักพิมพ์ที่ท่านเป็นนักเขียน นักแปล หรือมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้สนใจหรือบุคคลภายนอกได้

4. ความยินยอมให้สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ประเมินความพึงพอใจของข้าพเจ้าต่อการบริการหรือการบริหารจัดการของฝ่ายสำนักพิมพ์และของสมาคม

ยินยอม ไม่ยินยอม

หากไม่ยินยอม สมาคมอาจไม่สามารถประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายสำนักพิมพ์และของสมาคมได้

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

วันที่